

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TCCB

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v báo cáo kết quả thực hiện phân cấp,  
phân quyền trong quản lý nhà nước

Kính gửi: Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2151/SNV-TCBC ngày 08/9/2023 của Sở Nội vụ về việc kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau:

(1) Kết quả triển khai thực hiện các nội dung đã được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý nhà nước từ ngày 10/01/2022 đến nay:

\* *Lĩnh vực Thủy sản:* Trên cơ sở Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 10/01/2022 đến nay, Chi cục đã thực hiện tham mưu, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, cấp cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển cho 168 chủ tàu cá; định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra kết quả sau phân cấp đối với UBND cấp huyện, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp.

\* *Lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản:*

- Về công tác thẩm định, chứng nhận điều kiện ATTP và xác nhận nguồn gốc xuất xứ NT2MV: tiếp nhận, giải quyết 510 thủ tục hành chính đảm bảo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định: thẩm định và cấp 80 lượt giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, lũy kế đến nay có 107 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý được chứng nhận đủ điều kiện ATTP; cấp 375 Giấy chứng nhận xuất xứ nhuễn thể 2 mảnh vỏ với tổng sản lượng 10.372,45 tấn gạo thương phẩm phục vụ xuất khẩu.

- Về công tác thông tin, tuyên truyền: tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; in ấn và cấp phát 105.000 tờ rơi tuyên truyền các yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, 300 cuốn Cẩm nang hướng dẫn quy trình, yêu cầu đưa sản phẩm nông sản thực phẩm lên sàn thương mại điện tử, 1.000 Sổ tay hướng dẫn các quy trình sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP, GMP, SSOP); 01 clip quảng bá các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của tỉnh, 02 clip quảng bá cho các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2022; 01 phóng sự công bố các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP, các cơ sở được

xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Chi cục đến người tiêu dùng. Tổ chức 67 lớp tập huấn kiến thức quản lý về chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cho 6.758 học viên là người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sàn thương mại điện tử Postmarrrt thuộc Tổng công ty bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Thanh Hoá tổ chức 08 hội nghị hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn với 1.320 người tham dự.

- Công tác khác:

+ Phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kết quả: thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất tại 278 cơ sở, trong đó 243 cơ sở đạt yêu cầu, 09 cơ sở ngừng hoạt động, xử lý vi phạm hành chính 26 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền là 188,25 triệu đồng. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện 02 cuộc kiểm tra đột xuất xe ô tô mang vận chuyển thực phẩm thủy sản qua địa bàn tỉnh, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính số tiền 170 triệu đồng và tiêu hủy hàng hóa vi phạm (2 tấn cá khoai).

+ Triển khai thực hiện tốt các Chương trình giám sát ATTP nông lâm thủy sản được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh giao: lấy 2.933 mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn các sản phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường. Kết quả: có 2.824 mẫu đạt yêu cầu, 109/2.834 mẫu vi phạm chiếm 3,7%. Chi cục đã thông báo cho các cơ sở có mẫu vi phạm và cơ quan quản lý trực tiếp để cảnh báo, yêu cầu thực hiện các hành động khắc phục và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

+ Cấp và duy trì giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo Quyết định 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho 23 đơn vị. Các sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được kiểm tra, giám sát, xác nhận và được cấp tem điện tử truy xuất nguồn gốc góp phần tạo dựng thương hiệu cho nông sản thực phẩm của tỉnh, đồng thời hình thành được mối liên kết giữa sản xuất - cung ứng và tiêu thụ thực phẩm an toàn, tạo tiền đề cho chuỗi liên kết, cung ứng nông sản, thực phẩm phát triển.

*\* Lĩnh vực Thủy lợi:*

Trên cơ sở Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 10/01/2022 đến nay, Chi cục đã thực hiện tham mưu, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, ban hành: Quy trình vận hành cho khoảng 05 hồ chứa vừa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa cho khoảng 39 hồ chứa nước vừa; định kỳ hàng năm thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho khoảng 54 công trình hồ chứa vừa và nhỏ do các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý; UBND cấp huyện, cấp xã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp.

*\* Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật*

- Thực hiện Quyết định số 2039/QĐ-BNN-BVTV ngày 04/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ định thực hiện kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; Quyết định số 951/QĐ-BVTV-ATTPMT ngày 01/6/2020 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu; quyết định 2050/QĐ-BVTV ngày 15/10/2020 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ủy quyền thực hiện công tác kiểm dịch thực vật đối ngoại tại cửa khẩu Na Mèo:

+ Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị thường trú tại cửa khẩu tiến hành thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật (KDTV) và an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các tổ chức/cá nhân tham gia kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, đặc biệt là người dân tại các huyện biên giới để tránh việc lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước đối với hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới để trà trộn nhập khẩu hàng hóa trái phép.

+ Phối hợp với lực lượng Hải quan và Biên phòng thực hiện tốt công tác Kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm, nên không có trường hợp khiếu nại, tố cáo từ khách hàng; các chủ lô hàng chấp hành tốt các quy định về kiểm dịch thực vật. Đã kiểm tra, cấp 168 bộ thủ tục hành chính về KDTV và an toàn thực phẩm đối với 4.628,672 m<sup>3</sup> gỗ và 4.716,56 tấn hàng hóa các loại (ngô hạt, nan thanh, sắn, hạt trâu,...). Qua kiểm tra, các lô hàng bảo đảm hồ sơ pháp lý, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam hoặc sâu bệnh lạ, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

- Thực hiện việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu theo văn bản 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; văn bản số 2010/SNN&PTNT-TTBVTV ngày 27/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa:

+ Chi cục đã tiến hành rà soát, đánh giá các vùng sản xuất trồng trọt có tiềm năng, lợi thế, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu; hướng dẫn, khuyến cáo các vùng sản xuất trồng trọt đủ tiêu chuẩn xây dựng vùng sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và yêu cầu của nước nhập khẩu.

+ Phối hợp với địa phương tổ chức 08 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên môn, cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp các xã, người sản xuất về việc xây dựng, thiết lập vùng trồng và cơ sở đóng gói.

+ In và cấp phát 2.000 tờ rơi cho người sản xuất, cơ sở sơ chế đóng gói rau củ, quả tươi về quy trình, điều kiện xây dựng và thiết lập mã số vùng trồng cho một số loại cây có tiềm năng xuất khẩu

+ In và cấp phát 400 cuốn sổ tay “hướng dẫn xây dựng và quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

- Thực hiện lấy mẫu quả tại các vùng trồng gửi phân tích dư lượng thuốc BVTV, chất cấm của thị trường nhập khẩu. Kết quả các mẫu phân tích đều đạt yêu cầu. Kết quả từ ngày 10/01/2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các phòng,

đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn của các huyện thiết lập, cấp và giám sát 77 mã số vùng trồng, 01 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

- Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón, thuốc BVTV: Thực hiện đạt kết quả tốt.

- Thanh tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV:

+ Về thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc BVTV Chi cục đã thẩm định đề cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón cho 168 cơ sở; thẩm định, cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV cho 866 cơ sở.

+ Về Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV)

Chi cục triển khai 13 cuộc thanh tra về Thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón:

Số cơ sở thanh tra, kiểm tra là 481 cơ sở, đoàn lấy 188 mẫu để kiểm tra chất lượng và kiểm tra nhãn mác. Xử lý vi phạm hành chính 16 cơ sở với tổng số tiền xử phạt nộp vào ngân sách nhà nước là 242.340.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng). Thu hồi tái chế 89,14 tấn phân bón và 430 lít, 140 kg thuốc BVTV.

+ Về Kiểm tra, giám sát ATTP trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón

Triển khai 02 cuộc kiểm tra, giám sát ATTP trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên các vùng sản xuất rau quả tập trung. Số cơ sở kiểm tra, giám sát: 138 (cơ sở sản xuất rau, củ, quả). Trong đó nhắc nhở 23/138 cơ sở do chưa thu gom vỏ thuốc BVTV và cập nhật kịp thời thông tin ghi chép về việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV trên vùng sản xuất. Với tổng số mẫu lấy là 349 mẫu rau củ quả trong đó: test nhanh dư lượng thuốc BVTV là 349 mẫu, 14 mẫu nghi ngờ đoàn đã gửi đi phân tích định lượng dư lượng thuốc BVTV (phân tích 21 chỉ tiêu: 07 chỉ tiêu Carbophuran, 07 chỉ tiêu Aldicarb, 07 chỉ tiêu Carbaryl). Kết quả kiểm tra định tính và định lượng dư lượng thuốc BVTV không phát hiện mẫu nào vi phạm chất lượng ATTP. Triển khai 01 cuộc kiểm tra, giám sát ATTP trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đối với vùng trồng ớt xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện kiểm tra, giám sát 10 vùng trồng ớt xuất khẩu trên địa bàn huyện Yên Định. Kết quả kiểm tra cho thấy các vùng trồng đều chấp hành tốt các quy định trong sử dụng phân bón và thuốc BVTV, chỉ còn một số vùng trồng chưa thu gom và xử lý tàn dư cây trồng kịp thời theo quy định. Đoàn lấy 07 mẫu ớt để gửi mẫu đi phân tích định lượng dư lượng thuốc BVTV (Định lượng Chlorfenapyr, Metalaxyl, Cypermethrin), tuy nhiên không phát hiện dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm trước khi thu hoạch. Tuy nhiên hiện nay do Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và chưa có các văn bản QPPL dưới Luật quy định về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành nên rất khó khăn trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

*(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)*

(2) Đề xuất các nội dung tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra trong quản lý nhà nước.

*(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm)*

(3) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, phân cấp quản lý của Trung ương cho tỉnh Thanh Hóa:

*\* Về lĩnh vực Lâm nghiệp:*

Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu đề xuất phân cấp quản lý, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù về sử dụng rừng của tỉnh theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị.

Kết quả thực hiện, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Đến nay hiện tại, chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo tiêu chí thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.

*\* Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:*

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã chủ trì tham mưu báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2030. Tuy nhiên qua theo dõi, chỉ đạo sản xuất, khó khăn hiện nay là: Chưa có một chính sách đồng bộ riêng biệt cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thanh Hóa. Đề nghị Lãnh đạo Sở báo cáo tỉnh xin chủ trương xây dựng cơ chế chính sách đối với nội dung này

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

**GIÁM ĐỐC**



**Cao Văn Cường**

